

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 43084579
Date : 19 ส.ค. 2543 Page : 4	Source : <b>เดลินิวส์</b> No :
Keyword	

# ตามรอยพระปณิธาน 'สมเด็จพระย่า' เยือนแม่ฟ้าหลวง..

## เสาะหา 'ดาวบนดอย'



อาคารส่วนหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนชั่วคราว



เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมและเยี่ยมชมบรรยากาศของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คอยงม อ.เมือง จ.เชียงราย ตามคำเชิญของรักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

สิ่งที่ได้ปรากฏแก่สายตาในครั้งนี้ แตกต่างจากการไปเยือนเมื่อ 2 ปีก่อนมาก เพราะในครั้งนั้นคอยงมยังเต็มไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แต่ในครั้งนี้มีอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารเรียนชั้นเดียวซึ่งเป็นอาคารส่วนหน้า ผุดขึ้นมาใจกลางที่ดิน 5,000 ไร่ และบริเวณรอบๆ นั้นอยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์ และสำนักวิชาต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรม 81 หลัง ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2548

จากนั้น รศ.ดร.วันชัยก็ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปคร่าวๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เกิดจากเสียงเรียกร้องของชาวเชียงราย ที่ต้องการสร้าง

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระย่า ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อจังหวัดเชียงราย และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งยังมุ่งให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งมุ่งเน้นให้



นักศึกษาทำงานหารายได้พิเศษระหว่างปิดภาคเรียน พาน้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

มีสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของกลุ่มประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อมีโอกาสพูดคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับรักษาการแทนอธิการบดีแม่ฟ้าหลวง ก่อนที่จะหันไปทำหน้าที่ใดก็คิดถึงคัมภีร์คำผู้สื่อข่าวชมรอบๆ พื้นที่คอยงม ก็ได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาว่า

“ได้เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 แล้ว ใน 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการอาหาร และได้ตั้งเป้าว่าปีการศึกษา 2543 จะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนปี 2544 เปิดเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ การจัดการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีชีวภาพ พอปี 2545 จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน

นอกจากนี้ จะเปิดระดับปริญญาโทและเอกในหลาย  
ด้วยถ้าได้เงินจากธนาคารโลก ส่วนปี 2546 ซึ่งถือมา  
ขึ้นปีที่ 5 ก็จะเน้นเรื่องของคอมมิวนิสต์ และเทคโนโลยี  
หลังการเก็บเกี่ยว”

เมื่อถามถึงเป้าหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวงเป็น 'มหาวิทยาลัยวิจัย' ให้ได้นั้น รศ.ดร.วันชัย  
เล่าว่า “เวลานี้มีนักศึกษาอยู่ 61 คน ปีการศึกษา 2543  
จะรับเพิ่ม 210 คน พอปี 2544 จะรับอีก 300 คน ปี  
2545 รับ 600 คน เพราะอาคารจะสร้างเสร็จแล้ว และ  
ในเวลานั้นจะมีนักศึกษาประมาณ 1,100 คน แต่เป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้ในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า  
หลวงในระยะเวลา 10 ปีนั้น จะต้องมียังมีนักศึกษาถึง  
10,000 คน โดยแบ่งสัดส่วนระหว่างปริญญาโท 20%  
และปริญญาตรี 80% แต่ถ้าพูดถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วจะ  
ต้องมีนักศึกษาระดับปริญญาโทประมาณ 3,000-4,000 คน  
ส่วนปริญญาตรีประมาณ 6,000-7,000 คน เพื่อให้ได้ชื่อ  
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย”

สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลอีก  
แห่งหนึ่ง จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมหาวิท  
าลัยทั่วๆ ไปอย่างไรนั้น รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวว่า

“การจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบทวิภาค มี  
หน่วยกิตการเรียนตลอดหลักสูตรน้อยที่สุด ประมาณ  
130 หน่วยกิตเท่านั้น ต่างจากที่อื่นซึ่งมีประมาณ 140  
หน่วยกิต เพราะต้องการให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้น  
คว้าด้วยตัวเอง โดยใช้เวลาน้อยลงเรียนน้อยลง ฉะนั้นถ้า  
เรียนตามปกติก็จะจบได้ใน 3 ปีครึ่ง และมหาวิทยาลัยแม่  
ฟ้าหลวงไม่สนับสนุนให้เด็กเรียนซัมเมอร์ เพราะต้อง  
การให้เด็กหาประสบการณ์จากข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นการ  
ดูงาน ทำกิจกรรม และฝึกงาน”

“นอกจากนี้ นักศึกษาแม่ฟ้าหลวงยังต้องทำตัวให้เข้า  
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นสากล ทั้งความคิด มีสาระ  
และความรู้เท่ามาตรฐานสากล ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อ  
สารได้อย่างดี และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญคือ  
การสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
สามารถมองอนาคต มองย้อนอดีตได้ ดังนั้นคุณสมบัติ  
ของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวงจะต้องมี 'ภูมิปัญญา และภูมิ  
ธรรม' คือเป็นทั้งคนมีความรู้ความสามารถ และเป็นคน  
ดี”

เมื่อรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ก็เลยเปิดโอกาสให้ ดร.วัน  
ชัยสรุปภาพรวมของในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  
ว่าประสบความสำเร็จมีมากน้อยแค่ไหนกับเป้าหมายที่ได้  
วางเอาไว้

“ถ้าพูดถึง 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ  
มาก เพราะทำให้เด็ก 61 คนมีที่เรียน อีกทั้งสามารถทำ  
ให้เด็กที่มีพื้นฐานด้วยสามารถพุ่มพักพื้นฐานให้เรียนได้  
ภาษาอังกฤษจากที่ไม่รู้ไม่เป็น ก็อ่านออกเขียนได้เพราะ



ส่วนหนึ่งของพื้นที่คอยแม่ฟ้าหลวงระหว่างปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคาร



รศ.ดร.วันชัย ทิธีระ

การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วนวิชาเคมี  
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ก็ได้รับการพัฒนา ที่ผม  
ภูมิใจมากที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกให้มีความเป็นมนุษย์ได้  
ด้วยการให้ความรัก เอาใจใส่ในตัวเด็ก ทำให้เด็กซึมซับ  
กระแสแห่งความดีงาม มีจิตใจช่วยเหลือสังคม เอื้อเฟื้อ  
ซึ่งกันและกัน ผมก็ถือว่าทั้ง 61 คนแรก เป็นกรณีศึกษา  
ที่จะวางระบบเพื่อใช้กับเด็กรุ่นต่อไป”

เมื่อฟังผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกเล่าเก่า  
ลับไปแล้ว ก็ลองมาฟังความคิดเห็นของผู้บริโภค ซึ่งก็  
คือนักศึกษารุ่นบุกเบิกที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการ  
เรียนการสอนที่นี่

เริ่มจากนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอา  
หาร นายสรพงษ์ พันธุ์ดี เล่าให้ฟังด้วยลีลาขี้มึนขี้แยว่า  
“อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษามาก อาจเป็น  
เพราะนักศึกษารุ่นแรกมีแค่ 61 คน จึงให้ความดูแลได้  
ทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์จากการทำมหาวิท  
าลัยจัดให้ ช่วงปิดเทอมก็จัดให้นักศึกษาไปทำกิจกรรม  
ต่างๆ หรือช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย ซึ่งได้ทั้งเงินและ  
ความรู้ ถ้าเรียนจบผมก็อยากเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง หรือ  
อยู่ในห้องแล็บ อยากแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ และถ่าย  
ทอดความรู้ให้คนอื่นได้ ในฐานะที่เป็นรุ่นบุกเบิก ผม  
ภูมิใจมากครับ ตอนแรกก็หวั่นๆ เพราะใครบอกว่ามหา  
วิทาลัยยังไม่พร้อม แต่ผมเชื่อว่าเมื่อประกาศรับแล้วก็  
น่าจะมีพร้อม ดังนั้นรุ่นน้องๆ ที่จะเข้ามาที่นี่ ขอให้มั่นใจ  
ได้ว่าที่นี่มีอาจารย์พร้อม มีห้องแล็บอย่างดี”

ด้าน น.ส.อำไพ เมืองมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสาร  
สนเทศ บอกว่า “สนุกดี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้อะไร

หลายๆ อย่างทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มี  
ความผูกพันกัน ช่วยเหลือกัน อาจารย์ที่นี่เปรียบ  
เสมือนพ่อแม่ของพวกเรา ไม่ทอดทิ้งพวกเรา เวลาใคร  
หายไปที่จะไปตาม ซึ่งอาจเป็นเพราะพวกเราไม่มีรุ่นพี่  
เราจึงภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แม้ว่าเวลานี้จะเป็น  
แค่ดินสีแดงๆ อยู่ 1 ปีที่ผ่านมา พวกเราได้อะไรเยอะ  
ไม่ว่าจะเป็นน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประสบการณ์ดู  
งาน ทำกิจกรรมทุกอย่าง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้  
ใหญ่มากขึ้น รู้จักรับผิดชอบ ที่สำคัญพวกเรารู้ว่าอา  
จารย์ห่วงจากพวกเรา เพราะพวกเราเป็นนักศึกษารุ่น  
แรก”

ส่วน นายประจักษ์ ไชยวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี  
สารสนเทศ กล่าวว่า “ประทับใจอาจารย์เพราะให้ประ  
สบการณ์และแบบอย่างในการดำเนินชีวิต รู้สึกว่าตัว  
เองพัฒนามากขึ้น เพราะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมหลายๆ  
กิจกรรม ที่ชอบมากคือค่ายพัฒนาชนบท เพราะได้รู้ถึง  
ปัญหาของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังรู้สึกตัวเองมีความ  
กิดอ่าน และรู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้น”

ได้ฟังคำบอกเล่าจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนัก  
ศึกษาแล้ว ก็คงต้องรอเวลาที่พิสูจน์กันต่อไปว่า  
“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จะปลูกปั้นบัณฑิตทั้งหลาย  
ให้เป็น ‘ดาวบนคอก’ ตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่

เพื่อให้สมกับพระปณิธานของ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
“ปลูกป่า สร้างคน”

ดูไรรัตน์ พงศาภิชาติ